



ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ประจำปี ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายชินกฤต เมธาสุวภัทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน  
สาธารณสุขอำเภอเมืองน้ำหนาว ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน้ำหนาว ขอประกาศและ  
แสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิ  
ราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัด  
ในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความ  
ทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖  
ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ  
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  
(MOPH Code of Conduct)

ข้าพเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ  
พระราชอาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสาน  
พระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

( นายชินกฤต เมธาสุวภัทร )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน  
สาธารณสุขอำเภอเมืองน้ำหนาว



ประกาศเจตนารมณ์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว ประจำปี ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายชินกฤต เมธาสุวภัทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอ น้ำหนาว ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ น้ำหนาว มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันและไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกัน

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินการร่วมกัน

๑.บริหารงานและปฏิบัติงานต่อกันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน

๒.สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ น้ำหนาว ในการปฏิบัติงานอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓.สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๔.สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

( นายชินกฤต เมธาสุวภัทร )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน  
สาธารณสุขอำเภอ น้ำหนาว



ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา  
และเวชภัณฑ์มีไชยาของหน่วยงาน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๗

---

ข้าพเจ้า นายชินกฤต เมธาสุวภัทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน  
สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ขอประกาศแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดสำนักงาน  
สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาด้วยความ  
เที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการ  
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไชยา พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหา  
รายได้ในลักษณะผลประโยชน์ตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุข  
อำเภอเมืองน่าน ให้คำนึงถึงปัจจัยต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งมอบ การให้บริการ และราคา  
ประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ  
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้บริษัทผู้ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จะไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือ  
เวชภัณฑ์ที่มีไชยาในลักษณะเงินไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ของขวัญ ของที่ระลึก ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจ  
คำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่สิ่งนี้อาจ  
ได้รับตามกฎหมายหรือกฎหรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่  
หรือเป็นการรับการให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนดดำเนินการตาม  
นโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์  
มีไชยา เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์มีไชยาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และที่ออกตาม  
ความในพระราชบัญญัติ ฯ นี้ โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือก  
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์มีไชยาด้วยราคาสูทธิ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยา  
จากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มีไชยาต้องไม่เป็นการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ตอบแทนทุกประเภท

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาจว่า จะนำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ  
ปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้ความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลผลให้เป็น  
รูปธรรมสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗



( นายชินกฤต เมธาสุวภัทร )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน  
สาธารณสุขอำเภอหน้าหนาว